

จดหมายข่าว อบต. แร่

ประจำเดือนมกราคม—มีนาคม

สวัสดีปีใหม่ 2556

(กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2556 อบต.แร่)

ภายในฉบับนี้:

กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 2556

กิจกรรมวันน้ำทิพย์ 2556

ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2556

ประวัติวันเด็กแห่งชาติ

วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

กิจกรรมวันมาฆบูชา



ความเป็นมาของ วันขึ้นปีใหม่

ในอดีต วันขึ้นปีใหม่ของไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงมาแล้ว 4 ครั้งคือ ครั้งแรกถือเอาวันแรม 1 ค่ำ เดือนอ้าย เป็นวันขึ้นปีใหม่ซึ่ง ตรงกับเดือนมกราคม ครั้งที่ 2 กำหนดให้วันขึ้นปีใหม่ตรงกับวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 5 ตามคติพราหมณ์ ซึ่งตรงกับเดือนเมษายน การกำหนดวันขึ้นปีใหม่ใน 2 ครั้งนี้ ถือเอาทางจันทรคติเป็นหลัก ต่อมาได้ถือเอาทางสุริยคติแทน โดยกำหนดให้วันที่ 1

เมษายน เป็นวันขึ้นปีใหม่ ตั้งแต่ พ.ศ.2432 เป็นต้นมา อย่างไรก็ตามประชาชนส่วนใหญ่โดยเฉพะตามชนบทยังคงยึดถือเอาวันสงกรานต์เป็นวันขึ้นปีใหม่อยู่ ต่อมาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตย ทางราชการเห็นว่าวันขึ้นปีใหม่วันที่ 1 เมษายน ไม่สู้จะมีการรื่นเริงอะไรมากนัก สมควรที่จะฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ จึงได้ประกาศให้มกราคม

วันขึ้นปีใหม่ในวันที่ 1 เมษายน 2477 ขึ้นใน กรุงเทพฯเป็นครั้งแรก ต่อมาได้มีการพิจารณาเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่อีกครั้งหนึ่ง โดยคณะรัฐมนตรีได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น ซึ่งมีหลวงวิจิตรวาทการ เป็นประธานกรรมการ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่เป็นวันที่ 1 มกราคม โดยกำหนดให้วันที่ 1 มกราคม 2484 เป็นวันขึ้นปีใหม่เป็นต้นไป

สิ่งที่น่าสนใจ

- ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ
- ประวัติวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ
- ประวัติความเป็นมาวันเด็กแห่งชาติ
- กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

วันน้ำทิพย์

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลแร่ ได้จัดงานวันผู้สูงอายุ “วันน้ำทิพย์” ประจำปี ๒๕๕๖ ขึ้น เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญู กตเวทิต่อผู้สูงอายุ การสร้างขวัญและกำลังใจกับผู้สูงอายุในการดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี และสามารถ เป็นที่ยึดเหนี่ยวใจ

ลูกหลาน ตลอดจนจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุ และสืบสาน อนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณี อันดีของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป



วันผู้สูงอายุ “วันน้ำทิพย์”
10 เมษายน 2556

ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ

แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ให้ความสำคัญเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิม อันเป็นทุนทางสังคมที่มีค่าในอันที่จะส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมของชาติ ภูมิปัญญาต่างๆ มากมายที่สั่งสมในรูปแบบของการสืบทอดจากรุ่นสู่

รุ่น ที่มีการถ่ายทอดจากบุคคลในครอบครัว ชุมชน และสังคม โดยมีผู้สูงอายุทำหน้าที่เป็นสื่อกลางของการถ่ายทอดความรู้ต่างๆ เหล่านั้นที่ยังไม่ได้รับการเก็บรวบรวมเป็นระบบ ผู้สูงอายุเป็นสมาชิกในสังคมที่เปี่ยมไปด้วยศักยภาพ ทั้งในด้านภูมิความรู้ และ

ประสบการณ์การดำเนินชีวิต มีความเข้าใจชีวิตอย่างลึกซึ้ง สามารถชี้แนะลูกหลาน คนในสังคม ในชุมชน ให้ดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องเหมาะสม ภูมิปัญญาท้องถิ่นของสังคมไทยมีการหยิบยกขึ้นมาส่งเสริมอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่

“กิจกรรมโครงการวันน้ำทิพย์”
องค์การบริหารส่วนตำบลแร่ อำเภอพังโคน
จังหวัดสกลนคร



ผลิตภัณฑ์จากขมรมผู้สูงอายุ



ผลิตภัณฑ์จากชมรมผู้สูงอายุ

ลูกหลาน หรือเยาวชนคนรุ่นหลัง
ในสังคมอย่างต่อเนื่อง

ผู้สูงอายุ นอกจากจะเป็นผู้
ทรงภูมิปัญญาแล้ว ผู้สูงอายุยัง
เป็นวัยที่มีความเป็นอิสระ
มากกว่าช่วงวัยอื่นของชีวิต
สามารถเลือกทำในสิ่งที่
เหมาะสมตามที่ตนเองปรารถนา
เนื่องจากลูกหลานเติบโต มีการมี

งานทำแล้ว ย่อมหมดภาระที่
หนักหน่วง ดังนั้น ในวัยนี้
ลูกหลานย่อมมีความเกรงใจ ยิ่ง
เป็นผู้ที่มีคุณธรรมด้วยแล้วย่อม
ได้รับความนับถือยำเกรงจาก
ลูกหลาน บริวารทั้งปวง เมื่อเป็น
เช่นนี้แล้ว การส่งเสริมให้ผู้สูงวัย
มีโอกาสดำเนินกิจกรรม ภูมิ
ความรู้ที่เป็นการบำเพ็ญตนให้

เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นแล้ว
ผู้สูงอายุยังสามารถดูแลตนเอง
ให้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่ให้เกิด
ภาระแก่ครอบครัว และสังคม
จึงนับเป็นการสร้างสังคมที่มี
คุณภาพอีกโสดหนึ่งด้วย
ด้วยเหตุที่ผู้สูงอายุเป็นผู้
ทรงวัยวุฒิมีภูมิปัญญา มี
ความสามารถ มีศักยภาพ

ประกอบกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราชได้รับใช้สังคมด้านการให้การศึกษาและ บริการวิชาการแก่
สังคมที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด และจากมีการสัมมนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านผู้สูงอายุทำให้
ได้ทราบถึงศักยภาพของผู้สูงอายุที่มีความหลากหลาย สามารถถ่ายทอดตามแนวทางการเผยแพร่ความรู้
ของผู้สูงอายุไทย การจัดเก็บรวบรวมองค์ความรู้ให้เป็นระบบแบบแผน สามารถสืบค้นได้อย่างกว้างขวาง
ซึ่งข้อเสนอแนะจากการระดมความคิดจากกลุ่มผู้สูงอายุมีข้อเสนอแนะที่เป็น ประโยชน์ในการกำหนด
กรอบทิศทาง การให้บริการทางวิชาการแก่สังคมได้อย่างเหมาะสมและเป็นไปตามความต้องการ ของ
กลุ่มเป้าหมาย ประชาชน ชุมชน สังคม และประเทศชาติได้อย่างดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราชได้
เล็งเห็นความสำคัญและศักยภาพของผู้สูงอายุ และได้ดำเนินงานตามนโยบายของชาติในด้านการให้บริการ
ทางวิชาการแก่สังคมมา อย่างต่อเนื่อง จึงน่าที่จะมีการเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้แสดงศักยภาพของตนเอง
เพื่อแลกเปลี่ยนวิชาความรู้ จะได้นำมา เก็บรวบรวม และเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณชน และได้
สืบทอดไปอย่างกว้างขวาง และยั่งยืนต่อไป

ขอคุณข้อมูลจาก
โครงการการจัดการความรู้
ภูมิปัญญาผู้สูงอายุไทย
สาขาวิชานุษยนิเวศ
ศาสตร์
มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมมาธิราช
ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี 11120



วันเด็กแห่งชาติ 2556

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลแร่ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2556 ขึ้น โดยมีท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแร่ นางศรสวรรค์ สุพัฒนานนท์ เป็นประธาน ในการจัดกิจกรรม ซึ่งภายในงานมีการจัดกิจกรรมด้านวิชาการ นันทนาการ มีการแสดงของเด็กนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้งสามศูนย์ เพื่อให้เด็กๆ ได้ร่วมกิจกรรม ครั้งนี้



ภาพกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ
อบต.แร่

ประวัติความเป็นมา วันเด็กแห่งชาติ

งานวันเด็กแห่งชาติจัด ขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันจันทร์แรกของเดือน ต.ค. พ.ศ.2498 ตามคำเชิญชวนของ นายวี.เอ็ม. กุลกานี ผู้แทนองค์การสหพันธ์เพื่อสวัสดิภาพเด็กระหว่างประเทศ แห่งสหประชาชาติ เพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญและความต้องการของเด็ก และเพื่อกระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทอันสำคัญของตนในประเทศ โดยปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคม เตรียมพร้อมให้ตนเองเป็นกำลังของชาติ รัฐบาลจัดให้มีคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้นมาคณะหนึ่ง ทำหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และเอกชน กำหนดให้มีการฉลองวันเด็กแห่งชาติทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

จุดประสงค์เพื่อให้เด็กทั่วประเทศทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน ได้รู้ถึงความสำคัญของตน เกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย ที่มีต่อตนเองและสังคม มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข งานวันเด็กแห่งชาติจัดขึ้นทุกปี ในวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม ถึงปี พ.ศ.2506 และในปี พ.ศ.2507 ไม่สามารถจัดงานวันเด็กได้ทัน จึงได้เริ่มจัดอีกครั้งในปี 2508 โดยเปลี่ยนเป็นวันเสาร์ที่สอง ของเดือนม.ค. เนื่องจากเห็นว่าเป็นช่วงหมดฤดูฝนและเป็นวันหยุดราชการ จนถึงทุกวันนี้

คำขวัญวันเด็กเป็นคำขวัญที่ นายกรัฐมนตรีมอบให้เด็กไทย เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติของทุกปี โดย คำขวัญวันเด็กมีขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2499 ในสมัยที่จอมพล ป.พิบูลสงคราม ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ว่า "จงบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและส่วนรวม"

ตั้งแต่ปี พ.ศ.2502 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ซึ่งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ได้ให้คุณค่าความสำคัญของเด็ก จึงมอบคำขวัญให้เป็นข้อคติเตือนใจสำหรับเด็กปีละ 1 คำขวัญ (ก่อนถึงวันเด็กแห่งชาติ) นายกรัฐมนตรีสมัยต่อมาจึงได้ถือเป็นธรรมเนียมสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

"วันเด็กแห่งชาติ" เป็นวันสำคัญในประเทศไทย ตรงกับวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 12 มกราคม 2556 มีการให้คำขวัญวันเด็กทุกปี โดยนายกรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งในขณะนั้น สำหรับปี 2556 น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้ให้คำขวัญวันเด็กปี 2556 ไว้ว่า "รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน "



วันอนุรักษ์ป่าไม้

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลแร่ จัดกิจกรรม การอนุรักษ์ป่าไม้ในเขตตำบลแร่ โดยให้ความรู้ในการบริหารจัดการป่าไม้ในชุมชน และจัดหาต้นไม้ให้ประชาชนครัวเรือนละ ๑ ต้นเพื่อปลูกเพิ่มพื้นที่ป่าในชุมชน เพื่อจะได้ประโยชน์จากป่าในอนาคต

โครงการนี้ได้รับความร่วมมือจาก ผู้นำหมู่บ้าน ประชาชน และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์ วิทยาเขตสกลนคร ร่วมปลูกป่า ในครั้งนี้



กิจกรรมวันอนุรักษ์ป่าไม้ ประจำปี 2556

สาระน่ารู้ วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แห่งชาติ 14 มกราคม

ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของชาติ ให้ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่ประชาชน ช่วยรักษาความสมดุลของภาวะแวดล้อม และป้องกันภัยธรรมชาติซึ่งนำความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน สาเหตุที่ทำให้เกิดภัยธรรมชาติ ส่วนหนึ่งมาจากการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าจนทำให้เกิดความเสียหายต่อสภาพป่าไม้ของชาติ ทำให้เกิดความไม่สมดุลทางภาวะแวดล้อมขึ้นจนถึงขั้นเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน

วันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2532 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484 และพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 พระราชกำหนดดังกล่าวได้ให้อำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอำนาจสั่งการให้สัมปทานป่าไม้สิ้นสุดลงทั้ง แปลงได้ ดังนั้นการจัดวางโครงการทำไม้ทั่วประเทศ ต้องยุติลงทุกโครงการและพื้นที่ เหตุเนื่องมาจากอุทกภัยภาคใต้ที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2531 โดยเฉพาะที่ตำบลกระทุง อำเภอบึงพูน จังหวัด

นครศรีธรรมราช และวาทภัยจากพายุเกย์ที่จังหวัดชุมพร เมื่อ พ.ศ.2532 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้วเห็นว่า ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งมาจากสาเหตุการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า จำเป็นต้องทำการรณรงค์ต่อเนื่องและระยะยาว ให้ประชาชนได้เข้าใจ และให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดไม้ ทำลายป่า

ข้อมูลโดย : [กลุ่มนักศึกษา](#)
[ฝึกงาน](#) งานพัฒนาและ
 จัดการสารสนเทศ [ฝ่าย](#)
[เทคโนโลยีสารสนเทศ](#)
[ห้องสมุด](#)



ร้อยดวงใจ เดิมน้ำใส ห่วงใย สิ่งแวดล้อม

กิจกรรมวันมาฆบูชา

ประวัติวันมาฆบูชา

หาก ย้อนไปในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ในสมัยพุทธกาล วันนี้เป็นวันที่มีการประชุมครั้งใหญ่ หรือ จาตุรงคสันนิบาต อันมีความมหัศจรรย์ 4 ประการ ในครั้งพุทธกาล กล่าวคือ ภิกษุ จำนวน 1,250 องค์ มาจาก ที่ต่าง ๆ กัน เพื่อสักการะ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ เวฬุวันวิหาร ในกรุงราชคฤห์ เมืองมคธ แต่ละองค์ก็เดินทาง มาเอง โดยมิได้มีการนัดหมายกันล่วงหน้า แต่ประการใด พระภิกษุทั้งหมด ล้วนแต่เป็นผู้ได้บรรลุนิพพานแล้วทุกองค์

พระ ภิกษุเหล่านั้น ล้วน เป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทา คือ พระพุทธเจ้าทรงบวชให้ทั้งสิ้น พระจันทร์กำลังสวยมาฆะฤกษ์ เป็นวันเพ็ญพระจันทร์เต็มดวงในเดือนสาม ซึ่งเป็นคืนวันเพ็ญ ที่ถือเป็นเวลาดีที่สุดในโอกาสโลกเป็นใจ คือ กลางคืน อากาศไม่ร้อน ทั้งดวงจันทร์ก็สว่างนวล ไม่มีเมฆหมอกบัง ท้องฟ้าแจ่มใส เหมาะอย่างยิ่งในการฟังธรรม

องค์ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดำริว่า เป็นกาลเวลาอันเหมาะสมที่จะได้กระทำพิธี สันนิบาตสาวก เพื่อวางรากฐานสันติภาพให้เกิดขึ้นแก่โลก ประกาศอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ท่ามกลางพระ

อรหันตสาวกทั้ง 1,250 รูป เพื่อเป็นหลักในการดำเนิน การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกื้อกูลประโยชน์สูงสุดแก่ชาวโลก การประชุมครั้งนี้จึงถือว่าเป็นการประชุมครั้งยิ่งใหญ่ และสำคัญที่สุดของพระพุทธศาสนา ซึ่งมีพระบรมศาสดา เป็นประธาน ท่ามกลางมหาสันนิบาตแห่งสาวก พระบรมศาสดาได้ทรงแสดงธรรม โอวาทปาฏิโมกข์ อันเปรียบเสมือนธรรมนูญแห่งพระพุทธศาสนา ซึ่งชาวพุทธทั้งหลายได้ยึดถือเป็นแม่บทสำหรับ การประพฤติปฏิบัติ เพื่อความพ้นทุกข์ของตนเอง และเป็นแม่บทสำหรับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา มาตราบเท่าทุกวันนี้

สำหรับโอวาทปาฏิโมกข์นี้ เป็นคนละอย่างกับพระปาฏิโมกข์ ที่พระภิกษุต้องลงโบสถ์ฟังทุกวันพระ กึ่งเดือน พระปาฏิโมกข์ หมายถึง ศิล 227 ข้อ ซึ่งเป็นพระธรรมวินัยที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติ แต่ โอวาทปาฏิโมกข์ ที่ พระบรมศาสดาทรงแสดงในครั้งนั้นเป็นโอวาทที่เป็นหลักประธาน ในการประกาศพระศาสนา

โอวาทปาฏิโมกข์นั้น มีใจความสำคัญอยู่ 3 ประการ คือ

อุดมการณ์ของพระพุทธศาสนา หลักคำสอนที่สำคัญหรือหัวใจของพระพุทธศาสนา และวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

อุดมการณ์ของชาวพุทธ

อุดมการณ์ของชาวพุทธคือเป้าหมายอันดีงามสูงสุดของชาวพุทธ หรือเป้าหมายชีวิตของชาวพุทธ อันได้แก่พุทธบริษัท 4 ยิ่งถ้าบวชแล้วก็ต้องยิ่งตั้งเป้าหมายให้เด่นชัด และยิ่งทำให้เกิดความกระตือรือร้น ที่จะปรับปรุงตัวตาม เป้าหมายตามคำสอนของพระบรมศาสดา ให้เป็นเนืองนิตย์ของชาวโลก คือเป็นประโยชน์ เป็นที่พึ่งทั้งต่อตนเองและชาวโลกอีกด้วย เพราะฉะนั้น พวกเขาต้องมาพิจารณาอุดมการณ์ ของชาวพุทธ ซึ่งมี 3 ประการ ดังนี้

1. ขนดี ประมัตตไป ตีติกขา ความอดทน คือความทนทาน เป็นตะบอย่างยิ่ง (ต้องมีความอดทนและเข้มแข็ง อดกลั้นต่ออำนาจฝ่ายต่ำของกิเลสที่คอยชักจูงให้กระทำผิด)
2. นิพพานัน ประมัตตวิทนิตี พุทธา ท่านผู้รู้ทั้งหลาย ย่อมกล่าวพระนิพพานว่าเป็นเยี่ยม (ต้องมุ่งความดับทุกข์ โดยมีขันติ เป็นเครื่องกำจัดกิเลสให้หมดไปตามลำดับ จนถึงที่สุดแห่งทุกข์คือพระนิพพาน)
3. นหิ ปพพชิตโต ปรูปฆาตี สมโณ โหติ ปรีวิเรชยนโต บรรพชิตผู้ฆ่าสัตว์อื่น เบียดเบียน



พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดง โอวาทปาฏิโมกข์ แก่พระสงฆ์สาวกเป็นครั้งแรก ณ เวฬุวันวิหาร กรุงราชคฤห์

โอวาทปาฏิโมกข์นั้น มีใจความสำคัญอยู่ 3 ประการ คือ

1. ขนดี ประมัตตไป ตีติกขา
2. นิพพานัน ประมัตตวิทนิตี พุทธา
3. นหิ ปพพชิตโต ปรูปฆาตี สมโณ โหติ ปรีวิเรชยนโต

สัตว์อื่น ไม่เชื่อว่าเป็นสมณะ เลย (ผู้รักความสงบ ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน)

หัวใจของพระพุทธศาสนา คือหลักการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง เมื่อเรามีอุดมการณ์มั่นคงอยู่ในใจแล้ว ควรจะดำเนินชีวิตต่อไปอย่างไร พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานหลักการการดำเนินชีวิตไว้ 3 ประการ ซึ่งชาวพุทธถือว่าเป็นหัวใจ ของพระพุทธศาสนา

1. สัพพปาปสสุ อกรรม การไม่ทำบาปทั้งปวง (ไม่ว่าจะด้วยกาย วาจา หรือใจ)

2. กุศลสสุปสมปทา การบำเพ็ญกุศลให้ถึงพร้อม (ความดี หรือบุญนั้น แม้เพียงเล็กน้อย ก็อย่าไปดูถูก ว่าจะไม่ให้ ผล เพราะขึ้นชื่อว่าบุญ ไม่ว่าจะมาก หรือน้อย ย่อมให้ผลเป็นความสุขทั้งนั้น)

3. สจิตต ปริโยทปนํ การกลั่นจิตใจของตนให้ผ่องใส (คิด พูด ทำแต่ในสิ่งที่ดี หมั่นเจริญภาวนาให้มาก มีโยนิโสมนสิการ คือการจับแง่คิดในทางที่ถูกต้อง จะทำให้ใจไม่ฟุ้งซ่าน ผ่องใสอยู่เสมอ)

วิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา หรือวิธีการปรับปรุงตัวเอง พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมอบ วิธีการปรับปรุงตัว เองให้เหมาะสมที่จะเป็นกัลยาณมิตรให้แก่ตนเอง และชาวโลกไปพร้อม ๆ กัน อยู่ 6 ประการ ซึ่งเป็นวิธีที่

ล้าลึก ซึ่งหากใครทำตามได้ นอกจากตัวเอง จะได้เป็นต้นแบบที่ดีแล้ว การเผยแผ่พระพุทธศาสนาก็จะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้ผลสำเร็จอย่างงดงาม แน่นนอนอีกด้วย

1. อนุปวาโท การไม่เข้าไปว่าร้ายกัน (ระวังคำพูดไม่ให้เป็นการกล่าวหาว่าร้ายใคร หรือพูดโจมตีใคร)

2. อนุปฆาโต การไม่เข้าไปทำร้ายกัน (ระวังมือระวังเท้าไม่ให้ทำชั่ว ไม่ว่าจะเป็นการข่มขู่หรือบังคับ)

3. ปาฏิโมกฺเข จ สงวโร ความสำรวมในพระปาฏิโมกข์ (สำรวมการประพฤติปฏิบัติให้อยู่ใน วินัยและศีลธรรม อันดีตลอดเวลา)

4. มตตณฺณตฺตา จ ภตตสมํ เป็นผู้รู้ประมาณในภัตตอาหาร (รู้จักประมาณในการบริโภคอาหาร จะทำให้สุขภาพดี ส่งผลให้การปฏิบัติธรรมมีความเจริญก้าวหน้า)

5. ปนฺตณฺจ สยนาสนํ ที่นอนที่นั่งอันสงัด (มุ่งเจริญสมณธรรม ความเสียบสัจจะทำให้จิตใจสงบ ใจรวมเป็นหนึ่งได้เร็ว)

6. อธิจิตฺเต จ อาโยโค ประกอบความเพียรในอธิจิต (หมั่นทำสมาธิภาวนาโดยไม่ทอดธุระ)

เมื่อถึงวันมาฆบูชา ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 คราใด

ชาวพุทธทั้งหลายต่างชวนถวายประกอบการ บุญ กุศล และกระทำพิธีสักการบูชาเป็นพิเศษ ด้วยการเวียนเทียนทักษิณาวรรต โดยรอบพระพุทธรูปเจดีย์ พระอุโบสถ หรือจุดโคมประทีปบูชา เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาอันยิ่งใหญ่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระคุณของพระอรหันตสาวกทั้งหลาย ที่ได้

สืบทอดเจตนารมย์ อุดมการณ์ของพระพุทธศาสนา สืบต่อมาอย่างแน่วแน่ ตราบจนทุกวันนี้ ใน ขณะเดียวกัน เนื่องในโอกาส อันเป็นมงคลนี้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก็ทรงเสด็จไปประกอบพิธีทางศาสนา ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และ ต่อมา ก็จะทรงนำเหล่าพสกนิกรประกอบพิธีเวียนเทียน จัดขึ้นภายในวัด พระแก้วนี้ด้วย พิธีเวียนเทียน นี้จะประกอบในเวลาใด ก็ได้ แล้วแต่ความสะดวกของ ประชาชน อาจจะเป็น ตอนเช้าหรือตอนเย็นก็ได้

แต่ในปัจจุบันมักจะนิยมจัดพิธีเวียนเทียน ในช่วงพระอาทิตย์ตกดินไปแล้ว โดยชวนเวียนเทียนนี้ ก็จะมีพระสงฆ์เป็นผู้นำ



กิจกรรมต่างๆ ที่ควรปฏิบัติในวันมาฆบูชา

๑. ทำบุญใส่บาตร
๒. ไปวัดเพื่อปฏิบัติธรรม และฟังพระธรรมเทศนา
๓. ไปเวียนเทียนที่วัด
๔. ประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรือนและสถานที่ราชการ



วทหมายบัว อบต.๑๕

องค์การบริหารส่วนตำบลแร่

หมู่ 10 ตำบลแร่ อำเภอน้ำโตน

จังหวัดสกลนคร 47160

โทรศัพท์: 0-4216-4876

โทรสาร: 0-4216-4855

อีเมล: admin@tambonrae.go.th

Www.tambonrae.go.th



ปีที่ 5

ฉบับที่ 1/2556

กิจกรรมวันขึ้น
ปีใหม่ 2556

กิจกรรมวันน้ำ
ทิพย์ 2556

ภูมิปัญญา
ผู้สูงอายุ 2-3

กิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 2556

ประวัติวันเด็ก
แห่งชาติ

วันอนุรักษ์
ทรัพยากรป่า

กิจกรรมวัน
มาฆบูชา

